



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

○○ ลมหนาวมา เยือนแล้ว “ขาม้า” ส่ง ความหวังไปยังชาวแก๊ง ทุกคน รักษาสุขภาพกัน ด้วยคำ○○เปิดวงม้า

อาทิตย์นี้เริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆ เอที ไทยแลนด์ ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ สนับสนุนเด็กไทย สร้างมูลค่าศิลปวัฒนธรรมในบ้านไทย กับโครงการ ขึ้น ฟัน เดอะ บัดจิต ปี 3 ภายใต้การดูแลของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน แนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้วและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีที่มีมโนลิตจาก ร๊ว มศว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมพัฒนาโครงการ “ฟ้าใหม่บุญ พื้นถิ่น ฌมไทยศุกลิน ขึ้นสรรศิลป์แผ่นดินสู่สากล” ○○ งานนี้ อติรุจ ทีวีวัฒน์ ฌมคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าทีม นำ 2 ผลงานชิ้นโบแดง “ฟ้ารองจาน” ผลิตจาก “ฟ้าใหม่อีรี” สดพิเศษ ตรงที่เส้นไหมมาจาก หนอนไหมสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นไหมป่าชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงได้ครบวงจร ชีวิตและที่ต่อใจคือตัวหนอนไหมไม่ตายระหว่าง ดึงเส้นไหม ตามมาด้วย “ชุดซ่อนส้อม” ผลิตจาก “เครื่องถมดำ” นวัตกรรมยอมปลดสารตะกั่ว โครงการทั้ง 2 ถูกนำไปสอนเป็นอาชีพให้กับชาวบ้าน ช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่าง ยั่งยืน...ทำดีต้องชม!!! ○○ ตามมาด้วยสาวเก่ง ป๊อป...พรพิสัย สกุลมัลลิกา บัณฑิตหมาดๆจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รั้วศรีปทุม อติรุจนักเรียนทุนพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ออมเม่เข้ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ฌ รั้นเป็มีงานดีๆทำ มีเงินส่งให้พ่อแม่และส่งเสีย น้องเรียน “จากเด็กคอกนมหนึ่ง ครอบครัวยากจน ด้วไม่มีในหลวง รัชกาลที่ ๑ ก็คงไม่มีรั้นนี้” ป๊อป บอกทั้งน้ำตา ก่อนปริญญาขอเดินลามรอยเท้าพ่อ ด้วยการทำศิลปะแทนสังคม...คิดสิ่งทำดี “ขาม้า” เขียวขาคใจ ○○ กตลึงไว้ๆให้กับฌมแต่ “ดริ่ม” ...ดีรวุฒิ นุชประมุล จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและสาวสวย “เนเม่”...สรรสวรรค์ เหมบุตร นักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ผู้คว้าตำแหน่ง เดือน-ดาว ประจำปี 2559 ร๊วสัญลักษณ์ จัดโดยองค์การ บริหารองค์การนักศึกษา จากนั้นก็ต่อมทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ฟิอาร์กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก... “ขาม้า” ขอเอาใจช่วยคำ○○ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร๊วเชียงใหม่ จับมือจัดแสดงผลงาน กิจกรรมบนศาลาป็กร “เราเกิดในรัชกาลที่๑ สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ หารที่สุดมาได้” ตั้งแต่รั้นมีถึง ๑๐ ธ.ค. ที่ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์...ของดีต้องบอกต่อ ถ้าพลาดจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง!!!

**อติรุจ**

...ดีรวุฒิ นุชประมุล จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและสาวสวย “เนเม่”...สรรสวรรค์ เหมบุตร นักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ผู้คว้าตำแหน่ง เดือน-ดาว ประจำปี 2559 ร๊วสัญลักษณ์ จัดโดยองค์การ บริหารองค์การนักศึกษา จากนั้นก็ต่อมทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ฟิอาร์กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก... “ขาม้า” ขอเอาใจช่วยคำ○○ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร๊วเชียงใหม่ จับมือจัดแสดงผลงาน กิจกรรมบนศาลาป็กร “เราเกิดในรัชกาลที่๑ สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ หารที่สุดมาได้” ตั้งแต่รั้นมีถึง ๑๐ ธ.ค. ที่ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์...ของดีต้องบอกต่อ ถ้าพลาดจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง!!!

**พรพิสัย**

**ขาม้า**

